

BÀI PHÁT BIỂU
CỦA ÔNG LÊ VĂN PHONG - CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
TẠI KỶ HỌP THỨ SÁU - HĐND HUYỆN KHÓA XI

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!

Thưa các vị đại biểu HĐND huyện.

Thưa toàn thể quý cử tri huyện nhà!

Được sự cho phép của Chủ tọa kỳ họp, tôi thay mặt tập thể UBND huyện phát biểu trong kỳ họp hôm nay. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc quý vị Đại biểu HĐND huyện, các vị khách quý và cử tri huyện nhà lời chúc sức khỏe nồng nhiệt, thân thiết nhất!

Thưa các vị đại biểu HĐND huyện!

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ Sáu - HĐND huyện, quý vị đã nghe UBND huyện trình bày về các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp,...với tinh thần, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân huyện nhà, quý vị đại biểu HĐND huyện đã nghiên cứu, thảo luận và chất vấn thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của huyện nhiều vấn đề; đồng thời quý vị đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp cho công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND huyện trong thời gian vừa qua và một số việc cần quan tâm để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018. Với tinh thần hết sức cầu thị, thay mặt UBND huyện, tôi nghiêm túc tiếp thu và nghiên cứu triển khai, tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Thưa các vị đại biểu HĐND huyện.

Thưa toàn thể quý cử tri huyện nhà!

- Nhìn chung, quý vị đại biểu đã cơ bản đồng tình, thống nhất đánh giá trong năm 2017, huyện Côn Đảo trong bối cảnh vừa có những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân huyện nhà đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát huy dân chủ, thực thi luật pháp trên địa bàn, thể hiện qua các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao; tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định; lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể thao có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực; công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát, công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ngày

càng nâng cao; tình hình chính trị trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững,...

- Tuy nhiên, huyện nhà vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, thách thức trong quá trình quản lý, còn chưa giải quyết kịp thời các bức xúc trong đời sống của nhân dân như: tiến độ giải ngân vốn nguồn sự nghiệp kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng nợ thuế tăng cao; phương tiện phục vụ vận chuyển du khách từ đất liền ra Côn Đảo và ngược lại chưa đáp ứng hết nhu cầu của nhân dân; các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện quá tải về lớp học; vẫn còn hồ sơ lĩnh vực đất đai quá hạn, chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định về thời gian giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; chưa quan tâm đúng mức đối với công tác quản lý an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; công tác quản lý đất đai, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công; tình trạng ô nhiễm môi trường, xả nước thải chưa qua xử lý còn xảy ra, chưa được xử lý dứt điểm; việc chấp hành công tác chỉ đạo, điều hành nhất là thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các cơ quan, đơn vị còn chưa đầy đủ và kịp thời....Những hạn chế này bản thân tôi cũng như tập thể UBND huyện phải có trách nhiệm và tập trung điều hành hơn nữa để thực hiện tốt trách nhiệm của mình nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng huyện Côn Đảo thành một thành phố văn minh, hiện đại.

- Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra cũng như các Nghị quyết HĐND huyện tại kỳ họp lần này sẽ quyết nghị, Từ năm 2018, UBND huyện cần phải tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1. Về kinh tế

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 174,44 tỷ đồng/155 tỷ đồng, đạt 112,54% kế hoạch năm, tăng 17,15% so với cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp quốc doanh ước thực hiện 50,18 tỷ đồng/69 tỷ đồng, đạt 72,72% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước thực hiện 124,26 tỷ đồng/86 tỷ đồng, đạt 144,49% kế hoạch năm.

- Doanh thu Thương mại – Dịch vụ ước thực hiện 2.224,58 tỷ đồng/1.746,70 tỷ đồng, đạt 127,36% kế hoạch năm, tăng 31,91% so với cùng kỳ, trong đó:

+ Doanh thu thương mại ước thực hiện 771,78 tỷ đồng/710 tỷ đồng, đạt 108,70% kế hoạch năm, tăng 16,13% so với cùng kỳ.

+ Doanh thu dịch vụ ước thực hiện 1.452,80 tỷ đồng/1.036,70 tỷ đồng, đạt 140,14% kế hoạch năm, tăng 42,17% so với cùng kỳ (trong đó doanh thu du lịch ước thực hiện 1.166 tỷ đồng, đạt 143,95% kế hoạch năm, tăng 45,34% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan, du lịch Côn Đảo năm 2017 ước đạt 243.934 lượt khách, đạt 143,49% kế hoạch năm, tăng 46,11% so với cùng kỳ (trong đó có 31.197 lượt khách quốc tế, đạt 100,64% kế hoạch năm).

+ Doanh thu bưu chính viễn thông ước thực hiện 33,31 tỷ đồng, đạt 100,03% kế hoạch năm, tăng 0,94% so với cùng kỳ.

+ Doanh thu dịch vụ khác thực hiện được 180,36 tỷ đồng, đạt 124,39% kế hoạch năm, tăng 29,20% so với cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 40,41 tỷ đồng/40 tỷ đồng, đạt 101,03% kế hoạch năm, tăng 10,56% so với cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất ngư nghiệp ước thực hiện 62,52 tỷ đồng/45 tỷ đồng, đạt 138,93% kế hoạch năm, tăng 43,49% so với cùng kỳ.

Các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Tình hình sản xuất công nghiệp tương đối ổn định, lĩnh vực thương mại – dịch vụ đạt, vượt so với kế hoạch năm, ngành dịch vụ có chiều hướng phát triển mạnh. Lượng khách du lịch đến Côn Đảo tăng mạnh, doanh thu du lịch đạt khá cao.

2. Về đầu tư phát triển

- Tình hình thực hiện nguồn vốn ngân sách Tỉnh và ngân sách Trung ương

- Kế hoạch năm 2017 bố trí vốn 21 dự án, tổng kinh phí là 58,88 tỷ đồng. Trong đó có 01 dự án khởi công mới, đã khởi công xây dựng theo kế hoạch. Dự kiến năm 2017 sẽ giải ngân kế hoạch vốn khoảng 43 tỷ đồng, đạt 73,03% kế hoạch vốn.

- Tình hình thực hiện nguồn vốn XDCB phân cấp do UBND huyện quyết định đầu tư

- Kế hoạch vốn năm 2017 bố trí vốn 47 dự án, tổng kinh phí là 260,69 tỷ đồng. Trong đó có 10 dự án khởi công mới, đã khởi công xây dựng 08/10 dự án (còn 02 dự án chưa thể khởi công do chưa hoàn tất thủ tục GPMB). Dự kiến năm 2017 sẽ giải ngân 190,74 tỷ đồng, đạt 73,16% kế hoạch năm (chủ yếu do 02 dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống – Bến Đầm và Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng không thể giải ngân hết vốn do vốn được bố trí cho tổng thể dự án trong khi dự án phải thi công trong 02 năm 2017, 2018 mới hoàn thành).

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh năm 2017 như: niêm yết công khai các quy trình, thủ tục và thời gian giải quyết tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và trang thông tin điện tử Huyện; Đẩy mạnh cải cách hành chính ở lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư trên địa bàn huyện thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi. Đang xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện, ... Tiếp tục triển khai Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc xin lỗi các tổ chức và cá nhân đối với hồ sơ trễ hẹn bằng văn bản. Tiếp tục rà soát đề xuất hủy bỏ những thủ tục phức tạp gây phiền hà cho người dân và tổ chức.

- UBND huyện đã phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và nội dung để UBND tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Côn Đảo. Về xin chủ trương đầu tư các dự án ngoài ngân sách có ý kiến đối với 16 dự án gửi về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch - Đầu tư. Thường xuyên phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư rà soát tiến độ triển khai các dự án, hiện tại trên địa bàn Huyện Côn Đảo có: 26 dự án đầu tư đang triển khai, 29 dự án đầu tư đăng ký nguyện vọng đầu tư, 27 dự án không phản hồi việc tiếp tục đầu tư. UBND huyện Côn Đảo đã tiến hành xây dựng bản đồ xác định vị trí quy hoạch 06 khu du lịch kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Dự thảo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện Côn Đảo lấy ý kiến đóng góp của Sở Ngành và ngày 22/11/2017 đã có văn bản số 2894/UBND -TCKH gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định làm căn cứ lựa chọn nhà đầu tư vào địa bàn huyện.

3. Tài chính - ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017 ước đạt 595,47 tỷ đồng/562,82 tỷ đồng, đạt 105,80% kế hoạch năm, trong đó: Ngân sách huyện được hưởng 574,37 tỷ đồng/548,84 tỷ đồng, đạt 104,65% kế hoạch năm, bao gồm: Thu ngân sách Tỉnh bổ sung 524,92 tỷ đồng và thu ngân sách trên địa bàn điều tiết cho huyện 49,45 tỷ đồng; Tổng chi ngân sách năm 2017 là 474,67 tỷ đồng/548,82 tỷ đồng, đạt 86,49% kế hoạch năm. Chủ yếu là chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên.

Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp để phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện giao; Ban hành Chỉ thị về việc tổ chức, quản lý và điều hành ngân sách năm

2017; thực hiện chi kiểm soát ngân sách chặt chẽ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả.

4. Về bảo đảm an sinh xã hội, phát triển giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

- Triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội đến các đối tượng: thực hiện tốt công tác hỗ trợ đột xuất, khó khăn cho các gia đình nghèo, gia đình khó khăn, hộ các dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội; thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đơn vị lực lượng vũ trang trong dịp Lễ, Tết được kịp thời. Trong năm 2017 không có vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra, số lao động đã được giải quyết việc làm là 315 lao động (có 179 lao động nữ), trong đó số lao động được tạo việc làm mới là 162 lao động (có 89 lao động nữ).

- Chất lượng giáo dục được đảm bảo, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở đạt 100%. Huy động toàn bộ và đạt chỉ tiêu số cháu đi nhà trẻ và mẫu giáo trong độ tuổi; tăng cường triển khai Kế hoạch 26-KH/HU ngày 10/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Côn Đảo giai đoạn 2017 – 2021, tầm nhìn đến năm 2030; Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp mầm non năm học 2016 – 2017 và cử giáo viên về tham dự cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, tổ chức cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, giải toán, tiếng anh trên internet. Duy trì các lớp bổ túc văn hóa và giáo dục phổ cập; duy trì lớp tiếng Anh theo Đề án dạy và học tiếng Anh trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2018. Chiêu sinh 03 lớp Đại học, gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn; Hành chính công; Sư phạm mầm non.

- Cải thiện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đội ngũ y bác sĩ đảm bảo về số lượng, được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, y đức; đẩy mạnh giám sát chặt chẽ và hướng dẫn nhân dân công tác phòng, chống các loại bệnh; giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân theo quy định; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế về hành nghề y dược tư nhân, đặc biệt thông báo các loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Nghiêm túc, thường xuyên thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh; phối hợp hỗ trợ các đoàn y, bác sĩ tại các bệnh viện trong đất liền ra Côn Đảo

tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Côn Đảo.

- Phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử du lịch “condao.com.vn” trong thực hiện quảng bá du lịch, giới thiệu thông tin du lịch, tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch Côn Đảo; tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; thông tin phản ánh các hoạt động lãnh đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; kịp thời đưa tin những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn huyện. Mức hưởng thụ văn hóa năm 2017 là 30 lần, đạt 100% kế hoạch; 31% dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên năm 2017, đạt 100% kế hoạch; 96,16% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 101,19% kế hoạch năm.

Cùng với phát triển ổn định trong lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo kịp thời đảm bảo có hiệu quả, đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân được ổn định.

5. Công tác quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường

- UBND huyện đã thực hiện Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Phạm Thành Dũng; ban hành Thông báo thu hồi đất cho 08 công trình dự án. Thực hiện và công khai rộng rãi kế hoạch sử dụng đất 2017 huyện Côn Đảo, triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Cấp mới 158 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn đối với 50 trường hợp đang sử dụng đất; cho phép cải tạo đất, san lấp mặt bằng và phúc đáp cho 62 trường hợp liên quan đến đất đai; quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 04 trường hợp để sử dụng vào mục đích đất ở (tái định cư); quyết định chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê cho 02 trường hợp; Cấp mới 55 giấy phép xây dựng; phúc đáp cho 126 trường hợp sửa nhà, làm nhà tạm.

- Trong năm đã chỉ đạo kịp thời kiểm tra việc sử dụng đất, kiểm tra các công trình xây dựng, nhằm chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lấn chiếm đất do nhà nước quản lý.

- Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện lấy phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường theo hướng bền vững là quan điểm nhất quán xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo, điều hành; Tăng cường triển

khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 18/7/2016 của Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngọt trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020, Tiếp nhận và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 5 dự án, tham vấn đánh giá tác động môi trường cho 04 dự án; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; kiểm tra lấy mẫu quan trắc môi trường nền, báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường nền; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tổng vệ sinh môi trường vào các ngày lễ lớn trong năm, kế hoạch thu gom rác tại các bãi biển.

- Năm 2017 tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước của huyện đạt 98%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 97%.

6. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

- Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; công tác thông tin liên lạc, hậu cần luôn đảm bảo; thường xuyên luyện tập, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra như: Phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy rừng; Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp Công an huyện, Đoàn Biên phòng Côn Đảo thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ. Tổ chức thành công Hội trại tòng quân năm 2017; tổ chức tập huấn, xây dựng hệ thống văn kiện khu vực phòng thủ huyện Côn Đảo; tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện (giai đoạn 2012 – 2017); tuần tra Hòn Anh, Hòn Em theo kế hoạch. Duy trì lực lượng dân quân phối hợp với dân phòng tuần tra đêm tại mỗi khu dân cư.

- Tăng cường thực hiện thường xuyên việc tổ chức tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông; thực hiện có hiệu quả chương trình phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm; thường xuyên tuần tra, nắm bắt tình hình để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các ngày lễ trong năm 2017.

7. Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng

- Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các đơn phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Trong năm 2017 đã tiếp 159 lượt công dân gồm 171 người đến trực tiếp trình bày yêu cầu, kiến nghị, phản ánh. Tiếp nhận 127 đơn thư (trong đó: tiếp nhận mới 110 đơn và kỳ trước chuyển sang 17 đơn), gồm: khiếu nại 23 đơn (trong đó thuộc thẩm quyền

là 21/23 đơn), tố cáo 12 đơn (trong đó thuộc thẩm quyền là 05/12 đơn), yêu cầu kiến nghị 92 đơn; đã giải quyết 113/127 đơn, gồm: 22 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo, 80 đơn yêu cầu kiến nghị; còn lại 14 đơn chuyển sang kỳ sau (01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 12 đơn yêu cầu kiến nghị).

- Ban hành Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 22/12/2016 về phòng, chống tham nhũng năm 2017 và Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 22/12/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 29/6/2017 thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU của BTV Tỉnh ủy về “công tác phòng chống tham nhũng năm 2017”; Tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy tắc ứng xử đối với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc. Tổ chức công khai, minh bạch tài chính, tài sản các cơ quan. Triển khai thực hiện kê khai tài sản và thu nhập năm 2016 cho đối tượng thuộc diện kê khai.

8. Công tác cải cách hành chính

- UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo và giám sát thường xuyên công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý hành chính nhà nước. Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định, duy trì nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và họp bộ phận định kỳ hàng tháng; tính đến ngày 05/11/2017 đã thực hiện việc tiếp nhận 3.410 hồ sơ, đã giải quyết 3.363 hồ sơ thuộc 09 lĩnh vực: Đất đai; xây dựng; chính sách xã hội; đăng ký kinh doanh; chứng thực, hộ tịch; lĩnh vực thuế (thực hiện nghĩa vụ thuế về đất đai); thi đua – khen thưởng; nội vụ; tôn giáo và môi trường. Tổng số TTHC thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND huyện Côn Đảo là 197 thủ tục.

- Triển khai Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; kịp thời triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2017. Tổ chức chấm điểm, xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016 huyện Côn Đảo trình Sở Nội vụ tỉnh.

- Triển khai Đề án khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2020 và xây dựng Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, người dân năm 2017; Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2017 – 2020; kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính.

Kính thưa các vị đại biểu !

Trong thời gian tới, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, UBND huyện mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo của HĐND huyện, phối hợp của Ủy ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể, qua kết quả giám sát của đại biểu HĐND huyện và cử tri trên địa bàn huyện để giúp UBND huyện phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo; giúp cho UBND huyện ngày càng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cuối cùng, một lần nữa xin chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu HĐND, quý vị khách mời và toàn thể quý cử tri huyện nhà! Chúc kỳ họp lần thứ Sáu - HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!